



# จันทร์กระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวรายวัน  
Newsletter

ฉบับที่ 55 ปีที่ 12 ประจำวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561



## วันนี้!!! เชิญร่วมงาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”

วันนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ภายในงานมีการทำบุญ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรี อีกทั้งยังมีการประกวด “เทพีสงกรานต์” และ “ผู้ร่วมงานแต่งกายแบบไทย” ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีค่ะ

\*ผู้ร่วมงานแต่งกายแบบไทย ไม่ต้องกรอกใบสมัคร จะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม

## ศูนย์รับสมัครนักศึกษา เปิดให้บริการทุกวัน

มหาวิทยาลัย เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ให้บริการแก่น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่เดินทางมาสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ จะมีที่ ๆ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสมัครทุกชั้นตอน

- วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี เวลา 08.30 - 19.00 น.
- วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
- วันเสาร์ ถึง อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

## สำนักวิทยบริการฯ แจ้งข่าวบุคลากร-นักศึกษา

...ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ในการเข้าออก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้ระบบประตูเข้า - ออกอัตโนมัติ ขอให้นักศึกษาทุกท่านนำบัตรนักศึกษา บัตรสมาชิกในการเข้าใช้บริการเพื่อผ่านเข้า - ออกด้วยค่ะ

\*สำหรับบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการที่ต้องการทำบัตรเพื่อใช้ในการเข้า - ออก ขอให้ติดต่อได้ที่ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ ค่ะ



## ผู้รับรางวัล สายวิชาการ

รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์รัชชัญญ์ พลพิบูลย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลในวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายนนี้ เวลา 15.00 น.

## รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพ การศึกษาดีเด่น ประเภทบุคคล

## ผู้รับรางวัล สายสนับสนุนวิชาการ

รางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 สายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นางภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน ถือว่าเป็นกำลังหลักและฟันเฟืองในการพัฒนางานด้านประกันฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป



สามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://www.op.chandra.ac.th/pr/index.php/home>